

## ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 1 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เฟซบุ๊ก Piyamon Jaem เผยเรื่องราวน่าประทับใจของเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนในความดูแล โดยเล่าว่า น้องไอซู่ มีความสามารถด้านศิลปะสูงเกินวัย สามารถวาดภาพสวยงามได้ในเวลาไม่นานแม่ไม่มีใครเคยสอน



Piyamon Jaem ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 4 ภาพ

30 กรกฎาคม เวลา 0:15 น. · 🌐

เด็กชายคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางสายเลือดกับเรา  
โชคชะตาพาน้องมาอยู่ใต้การดูแลของแม่ ในฐานะครูประจำชั้น น้องเกิดและโต  
ในหมู่บ้านที่ห่างจากตัวเมืองกว่า 10 กิโลเมตร ตอนเด็ก ๆ (เด็กกว่านี้) อาศัยลาน  
ดิน และน้ำเล็ก ๆ

วาดรูปอยู่หน้าบ้าน พอเข้าอนุบาล เพื่อนก็มักจะมาขอให้วาดรูปให้ แล้วมุงกันดู  
จินตนาการของไอซ์ที่ถ่ายทอดผ่านดินสอไม้ด้วยท่าทางการจับแปรง ๆ ความ  
มหัศจรรย์ในตัวไอซ์คือ ไม่มีใครสอน ต้องยอมรับว่า โรงเรียนที่ไอซ์อยู่ มีคุณครู  
ชั้นละ 1 คน ไม่ได้มีใครเชี่ยวชาญด้านศิลปะเป็นพิเศษ ไอซ์วาดภาพจากความจำที่  
เห็นผ่านหนังสือพระ และตามผนัง โบสถ์ บางวันไอซ์ค้นหนังสือที่มีไม่มากจากใน  
ห้องเรียน เดินมาถามครูว่าภาพที่เห็นคืออะไร "กินรีลูก" ครูตอบ "ไอซ์จะวาดกินรี  
ครับ" ไอซ์พูดสั้น ๆ แล้วลงมือวาดรูปด้วยท่าทางที่ถนัด ผ่านไปสิบนาทีนิด ๆ ภาพ  
กินรีก็ปรากฏบนกระดาษ ไอซ์ไม่เพียงแต่วาดรูป แต่ยังจำแนกได้ว่า ใครเป็นใคร  
แม่-นำพระพุทธเจ้า ไปจนถึงเทพเจ้าทางฮินดูอย่างพระแม่อุมา ที่ไอซ์วาดออกมา  
เป็นปางทุรคา มีอาวุธครบมือ และแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่ประทานเงิน  
ออกจากพระหัตถ์ ส่วนภาพพระพุทธเจ้า ไอซ์วาดประสูติก็ครั้งก็แตกต่างกันไป แต่  
ยังคงไว้ด้วยรายละเอียด เช่น ดอกบัวเจ็ดดอกที่ไล่เรียงระย้อยอย่างสวยงาม เรื่อง  
รายละเอียด ไอซ์ทำให้เราทั้งอึ้งและซ้ำ เพราะภาพพระพิฆเนศไอซ์ลงมือวาดถนัด  
(นม) ก่อน แล้ววาดสังวาลย์ทับ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ต้องวาดถนัดลงไปก่อนก็ได้ แต่ไอซ์  
ก็วาด ยังมีความมหัศจรรย์อีกมากมายของเด็กคนนี้ ที่เรากลัวเหลือเกินว่า หากไม่  
ได้รับการสนับสนุน ในเวลาที่เหมาะสม ไอซ์ก็จะกลายเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เขา  
สู่ระบบปกติไป แทนที่จะมีโอกาสเป็นศิลปินใหญ่อย่างที่เขาน่าจะทำได้ไม่ยาก ที่  
เขียนนี้ไม่ใช่กะเกณฑ์หรือคิดแทนเด็ก ไอซ์อยากจะได้ทางไหนก็ยอมได้ สำคัญว่า  
ไอซ์ควรได้รับ โอกาสที่เหมาะสม ในเส้นทางที่เขาอยากจะได้ และพี่ + ครอบครัว  
ที่จะพยายามต่อไปน่ะน้อง

ปล ตอนนี้อิซได้ออกเคเบิลของอุดร และกำลังจะลงหนังสือท้องถิ่นแล้ว หวังว่าเขา  
จะได้ไปไกลกว่านี้นะ

\*\*\*เนื่องจาก โพสต์ไปไกลแล้ว ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจน  
เพื่อไม่ให้เข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ ตอนนี้น้องไอซ์  
เด็กชายนั้ทธกรณ ศรีพะลาน อายุ 6 ขวบ อยู่ชั้น ป.1  
โรงเรียนบ้านโนนเตือ จังหวัดอุดรธานี ค่ะ ต้องขอภัยที่  
ที่แรก โพสต์ไม่ละเอียดคะ \_/|\\_\*\*\*



สำหรับเรื่องราวที่คุณครูเล่า นั้น คือตอนที่น้องไอซ์วาดกิ้งกิ้งได้อย่างสวยงามแม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียว รวมถึงยังสามารถวาดภาพเทพเจ้าทางฮินดู อย่างพระแม่อุมา ที่น้องไอซ์วาดออกมาเป็นปางทูรคา มีอาวุธครบมือ และแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่ประทานเงินออกจากพระหัตถ์ ส่วนภาพพระพุทธรูปที่น้องไอซ์วาดภาพเหตุการณ์ประสูติได้แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง แต่ยังคงไว้ด้วยรายละเอียด เช่น ดอกบัวเจ็ดดอกที่ไล่เรียงระยะอย่างสวยงาม

สุดท้าย คุณครูทิ้งท้ายว่า ตนกลัวว่า ถ้าน้องไอซ์ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวลาที่เหมาะสม น้องไอซ์ก็จะกลายเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เขาถูกระบบปกติไป แทนที่จะมีโอกาสเป็นศิลปินใหญ่อย่างพรสวรรค์ที่มี

ที่มาคลิปจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [Pratparin Phokay](#)

ขอบคุณเนื้อหาจาก [กระปุก.คอม](#) ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก [Piyamon Jaem](#)